

# อาชีพเสริมที่ทำได้ไม่ยาก !!!



สวัสดิ์ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ฉบับนี้ผมอาจจะมาแปลกหน่อยที่จะชวนผู้อ่านทุกท่านมาทำอาชีพเสริมกัน ต้นตอสาเหตุมาจากกระแสตอบรับการล้มคมกรรไกรและใบมีดของร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อปของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วผมมีงานประจำทำทุกวัน แต่ผมจะมาล้มคมกรรไกรและใบมีดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ในบางอาทิตย์ถ้ามีปริมาณกรรไกรและใบมีดเข้ามามาก ผมจะต้องมาล้มคมกรรไกรและใบมีดในวันเสาร์ด้วย ทำให้โหมงานหนักมากไปและไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน

ผมจึงได้ปรึกษากับคุณอสิริว่า ร้านเราน่าจะมีคนที่มาช่วยแบ่งเบาภาระการล้มคมกรรไกรและใบมีดบ้างนะ ถ้าผมยังรับมาทำคนเดียวมีหวังได้เข้านอน admit ที่โรงพยาบาลในระยะเวลาก่อนใกล้นี้แน่นอน ผมจึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากจะมีอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการล้มคมกรรไกรและใบมีดมาร่วมทำงานกันนะครับ

โดยหลักการแล้วตัวผมเองจะเป็นคนสอนเทคนิคการล้มคมกรรไกรและใบมีดประมาณ 1-2 วัน และผู้ที่สนใจจะต้องซื้อเครื่องที่เป็นรุ่นเดียวกับผมเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการสอนและการใช้งานในอนาคต ซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น 2 เครื่องด้วยกัน คือ เครื่องล้มคมกรรไกร และเครื่องล้มคมใบมีดปัตตาเลี่ยน

## 1. เครื่องล้มคมกรรไกร

เครื่องล้มคมกรรไกรที่ผมใช้อยู่ นั้น ผมจะเลือกใช้เครื่องล้มคมกรรไกรของบริษัท Wolff เพราะว่าง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถล้มคมกรรไกรได้ทั้งกรรไกรแบบ Convex Edge และกรรไกรแบบ Bevel Edge (ท่านสามารถหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคมกรรไกรได้ที่นิตยสารโลกสัตว์เลี้ยง ฉบับที่ 188 หรือเข้าไปที่เว็บของร้านเราในหน้า “แหล่งความรู้”)

เครื่องล้มคมกรรไกรที่ผมจะนำเข้ามาสอนนั้น จะมีอยู่ 2 รุ่นด้วยกันคือ

- Twice As Sharp (the professional model) เครื่องล้มคมกรรไกรรุ่นนี้ สามารถล้มคมกรรไกรได้เฉพาะกรรไกรแบบ Bevel Edge เช่น กรรไกรตัดผ้า, กรรไกรตัดขนสุนัข, กรรไกรเสริมสวย ซึ่งเครื่องล้มคมกรรไกรรุ่นนี้จะมีราคาประมาณ 30,000 บาท



### เครื่องลับคมกรรไกรรุ่น Twice As Sharp

• OOKAMI Gold (complete package) เครื่องลับกรรไกรรุ่นนี้จะเหมือนกับเครื่องลับคมกรรไกรรุ่น Twice As Sharp ทุกอย่าง แต่จะมีอุปกรณ์เสริมและหินลับคมสำหรับลับกรรไกรแบบ Convex Edge โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถถอดเปลี่ยนหินลับคมได้ตามประเภทของกรรไกร ซึ่งเครื่องลับคมกรรไกรรุ่นนี้จะมีราคาประมาณ 45,000 บาท



### เครื่องลับคมกรรไกรรุ่น OOKAMI Gold

มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่มีลูกค้ามาติดต่อเพื่อซื้อเครื่องลับกรรไกร ผมจะแนะนำเสมอเลยว่า เครื่องลับคมกรรไกรที่ผมจะขายให้ นั้น มีคุณภาพสูง อย่าเอาเปรียบเทียบกับเครื่องลับคมกรรไกรของจีนที่มีราคาถูกกว่า เพราะเครื่องลับคมกรรไกรที่มาจากจีนนั้นใช้งานยาก ต้องใช้ทักษะของช่างสูง ต้องใช้มือจับกรรไกร เพราะไม่มีตัวจับยึดกรรไกร อีกทั้งหินลับคมจะกินเนื้อกรรไกรเยอะมาก คมกรรไกรก็อยู่ได้ไม่นาน

อีกอย่างที่ผมจะบอกอยู่เสมอๆ ว่า อย่าไปตั้งราคาลับคมกรรไกรเท่ากับเจ้าอื่นเลย ผมยืนยันแน่นอนว่า ถ้าคุณซื้อเครื่องทั้ง 2 รุ่นนี้ไปคุณสามารถตั้งราคาลับคมกรรไกรที่ 100 บาทต่อเล่มได้เลย เพราะคุณภาพในการของคมกรรไกรนั้นดีกว่ามาก อีกทั้งกรรไกรไม่เกิดเสียหาย กรรไกรราคาเป็นหมื่นบาทก็ใช้เครื่องรุ่นนี้ลับคมกรรไกรรุ่นนี้ทั้งนั้น



กรรไกรที่ถูกลับคมจากเครื่องลับกรรไกรที่ไม่ได้มาตรฐาน

กรรไกรที่โชว์อยู่ในรูปทั้ง 3 เล่มเป็นกรรไกรของ Witte รุ่น Roseline มูลค่ากรรไกรทั้ง 3 เล่มอ้างอิงจากราคาร้านมะหมากรูมมิ่งซ้อป ประมาณ 10,000 บาท กรรไกรแพงแต่มาเสียเพราะช่างลับคมที่ไม่เข้าใจเทคนิคการลับกรรไกรแต่ละประเภท และใช้เครื่องลับกรรไกรที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลที่ได้ก็ตามรูปที่เห็นละครับ นี่แหละครับเป็นจุดที่เราสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในของด้านคุณภาพได้

## 2. เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยน

เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนผมใช้อยู่ที่นั่น ผมจะเลือกใช้เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนของบริษัท Nebraska รุ่น CS-101-2000 เพราะว่าขนาดเหมาะสมการใช้งาน ทนทาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนที่ผู้เชี่ยวชาญในการลับคมปัตตาเลี่ยนส่วนใหญ่เลือกใช้ ราคาของเครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนรุ่นนี้ประมาณ 120,000 บาท

ก็มีลูกค้าอีกหลายท่านเหมือนกันที่ติดต่อมาหาผมเพื่อจะซื้อเครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยน ผมก็จะบอกอยู่เสมอเลยว่า เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนรุ่นนี้ สามารถลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนที่ถูกผลิตมาให้สามารถลับคมได้เท่านั้น ถ้าท่านมีลูกค้าที่ซื้อปัตตาเลี่ยนยี่ห้อไหนมากก็ไม่รู้ และใบมีดก็ไม่สามารถลับคมได้ เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนเครื่องนี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ เพราะมันจะลับคมยังไงก็ไม่คมอยู่ดี คุณต้องอธิบายลูกค้าให้เข้าใจว่ามันไม่สามารถลับคมได้

ตัวผมเองก็เจอลูกค้าลักษณะแบบนี้บ่อย บางครั้งต้องใช้เวลาอธิบายอยู่นาน ลูกค้าจะบอกอยู่เสมอว่าร้านที่ขายปัตตาเลี่ยนเครื่องนี้บอกว่าสามารถลับคมได้ ผมก็เลยแนะนำว่าให้กลับไปลับคมที่ร้านที่ชื่อมาดีกว่าครับ ผมไม่มีความสามารถที่จะลับคมให้ได้ นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่ร้านค้าชอบหลอกขายให้ลูกค้าโดยไม่รับผิดชอบผลที่จะตามมาในอนาคต



เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนรุ่น CS-101-2000

เกือบลืมไปครับ ราคาเครื่องที่ได้กล่าวแล้วทั้งหมด ผมได้รวมค่าสอน (training) 1-2 วันอยู่ในนั้นแล้ว สถานที่ในการสอนจะจัดขึ้นที่ ร้านมะหมากรูมมิ่งช้อป ที่บางซื่อครับ

ดังนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องลับคมกรรไกรหรือใบมีด ผมอยากให้ท่านลองเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ประเภทของกรรไกร ประเภทของใบมีด ฯลฯ เพื่อที่ท่านจะได้เลือกซื้อเครื่องลับคมให้เหมาะสมกับการใช้งานและคุ้มค่าในการลงทุน

สุดท้ายนี้ ถ้าท่านไหนสนใจลองโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop

[www.mamagroomingshop.com](http://www.mamagroomingshop.com)

[www.mamagroomingshop.com](http://www.mamagroomingshop.com)

